

Lệ phí cho đơn vị độc quyền là gì?

Các lệ phí cho đơn vị độc quyền (hoặc cũng được gọi là lệ phí từ thiết bị thu nhận tín hiệu) là các lệ phí mà tất cả công dân trả cho việc nhận tín hiệu truyền hình và đài phát thanh hoặc sở hữu thiết bị thu nhận tín hiệu mà có khả năng tái sản xuất việc phát sóng. Không trả lệ phí này cho điện thoại di động, cả trong trường hợp trong điện thoại có MF radio hoặc DVB-T tuner. Cũng không trả lệ phí này cho máy tính (nếu bạn không sở hữu thẻ truyền hình cho máy

Ai trả lệ phí cho đơn vị độc quyền?

Mỗi gia đình mà có thiết bị thu tín hiệu truyền hình và phát thanh, phải trả lệ phí cho đơn vị độc quyền. Cơ bản là khi bạn là người trả tiền sử dụng điện, bạn có thể thu nhận cả tín hiệu truyền hình và phát thanh và bạn được xem như người trả lệ phí, người mà phải trả các lệ phí này (bạn dùng hay không bao giờ dùng thiết bị thu nhận tín hiệu không phải là yếu tố quyết định ở đây).

Lệ phí này trả 1 lần cho cả gia đình, cả trong trường hợp bạn có nhiều thiết bị thu nhận. Bạn cũng phải trả các lệ phí này trong trường hợp bạn mượn thiết bị thu nhận tín hiệu lâu hơn 1 tháng (bạn không phải là chủ, nhưng bạn sử dụng thiết bị thu nhận tín hiệu).

Đối với trường hợp của những người kinh doanh thì khác. Người kinh doanh trả nhiều khoản lệ phí hơn cho mỗi thiết bị thu nhận tín hiệu mà sử dụng cho việc kinh doanh hoặc liên quan đến nó.

Làm thế nào tôi biết được, tôi nên trả lệ phí cho đơn vị độc quyền?

Mỗi người có nghĩa vụ tự đăng ký đóng các lệ phí và muộn nhất là 15 ngày từ ngày mua thiết bị thu nhận tín hiệu hoặc ví dụ chuyển nhà. Bạn có thể đăng ký tại các chi nhánh của Bưu điện Séc hoặc online. Nếu bạn sử dụng cách đăng ký online, bạn cần đăng ký trên cổng điện tử České televize và Český rozhlas, ở đó bạn điền các thông tin cá nhân và các thông tin để trả tiền. Trong trường hợp bạn kinh doanh, bạn cần thông báo bạn sở hữu bao nhiêu thiết bị thu nhận tín hiệu truyền hình và phát thanh.

NHÀ Ở TẠI CỘNG HÒA SÉC

Các lệ phí cho đơn vị độc quyền (phần 3)

Từ năm 2017 những gia đình có tivi và đài phát thanh mà chưa phải là người trả lệ phí thì nhận được thư về thông tin trả lệ phí. Có thể xảy ra trường hợp bạn cũng nhận được thư thông tin trả lệ phí. Nếu bạn không sở hữu bất kỳ thiết bị thu nhận tín hiệu nào, bạn có thể gửi bản thông báo danh dự là bạn không sở hữu bất kỳ thiết bị thu nhận sóng truyền hình và phát thanh trong vòng 30 ngày từ ngày nhận thư.

Ai không trả lệ phí cho đơn vị độc quyền?

- những người nước ngoài, mà không có cư trú dài hạn ở CH Séc (kể cả không có thể lao động) hoặc vĩnh trú. Điều đó có nghĩa là những người nước ngoài có cư trú dài hạn và vĩnh trú trả các lệ phí, những người nước ngoài có được tị nạn, có bảo vệ bổ sung, thị thực dài hạn hoặc ngắn hạn không trả lệ phí.

- các gia đình, mà ở đó tất cả các thành viên bị khiếm thính hoặc khiếm thị.

- các cá nhân mà có thu nhập trong quý vừa qua thấp hơn 2,15 nhân mức sống tối thiểu (mức sống tối thiểu cho năm 2022 là 4250 Kč)

- gia đình, mà có tổng thu nhập của tất cả thành viên gia đình trong quý vừa qua thấp hơn 2,15 nhân mức sống tối thiểu.

Lệ phí cho đơn vị độc quyền là bao nhiêu?

Lệ phí truyền hình là 135 Kč và lệ phí phát thanh là 45 Kč.

Bao lâu đóng lệ phí này một lần?

Lệ phí này được đóng mỗi tháng 1 lần trước ngày 15 của tháng. Những người kinh doanh đóng theo quý (đóng thẳng vào tài khoản của Česká televize và Český rozhlas).

!!! CHÚ Ý !!!

Tôi có thể bị phạt vì không đóng lệ phí cho đơn vị độc quyền không.

- Từ phía đài truyền hình České televize tiền phạt lên đến 10 000 Kč và từ phía đài phát thanh Český rozhlas tiền phạt lên đến 5 000 Kč.

Chúng tôi đang chuẩn bị thêm về chủ đề nhà ở: nhận bưu phẩm – thư.



FINANCOVANO
EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO
A INTEGRÁČNÍHO FONDU



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.